



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า

-ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 170 ราย ติดเชื้อสะสม 26,927 ราย รักษาหายเพิ่ม 68 ราย รักษาหายรวม 26,154 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 86 ราย โดยกทม.ติดเชื้อรายใหม่ 93 ราย สมุทรสาคร 43 ราย ปทุมธานี 12 ราย นครปฐม 3 ราย เพชรบุรี 3 ราย และนราธิวาส 2 ราย ขณะที่ จ. นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วย 1 ราย อาชีพขายหมากพลูที่ตลาดพรพจน์ อ.อัญบุรี ส่วนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 120,400,246 ราย เสียชีวิต 2,664,651 ราย รักษาหาย 96,944,766 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ใหม่ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, โอเอ็นเอ็น, one31, sanook, thestandard, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. และทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่ตลาดที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ในเขตบางแค ระบุ เชื่อว่าการติดเชื้อมาจากตัวบุคคล เพราะบริเวณตลาดมีการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อตลอด พื้นที่บางแคมีตลาดถึง 6 แห่ง อาจมีคนจากพื้นที่ระบาดเดินทางเข้ามาได้ ได้เร่งติดตามตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ส่งรพ.บางขุนเทียนเพื่อเฝ้าดูอาการ สำหรับวัคซีนโควิด 19 ล็อตใหม่ที่จะมาส่งปาดาร์หน้า 8 แสนโดส จะจัดสรรให้พื้นที่บางแคให้ได้มากที่สุด และเดือนเม.ย. อีก 1,000,000 โดส ตอนนี้กำลังเจรจาขอเพิ่มอีก 5,000,000 โดส เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาด

-เพจ กทม. เผย ผลตรวจเชิงรุก COVID-19 ตลาดในเขตบางแค ตั้งแต่ 7-13 มี.ค. 2564 ตรวจทั้งหมด 4,046 ราย พบติดเชื้อ 96 ราย ไม่ติดเชื้อ 764 ราย และรอผลตรวจ 3,186 ราย โดยในตลาดวันเดอร์ ตรวจ 2,335 ราย พบติดเชื้อ 96 ราย ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปตลาดในพื้นที่บางแค ตั้งแต่ 20 ก.พ. -13 มี.ค. ประเมินความเสี่ยงในระบบ BKKcovid19 เพื่อคัดกรองเบื้องต้น หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อสายด่วน สำนักอนามัย กทม. 02203 2393 หรือ 02203 2396

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, newtv, thaigov, sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดบางแค มีปัจจัยเสี่ยงเป็นตลาดใหญ่ มีตลาดย่อยติดกัน 6 ตลาด มีคนในตลาดประมาณ 1,000 คนตลอดเวลา บางตลาดมีหลังคาต่ำ ไม่มีพัดลมระบายอากาศ ทั้งผู้ค้าและลูกจ้างชาวต่างด้าวส่วนใหญ่ใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง รวมถึงตะโกนพูดคุย การพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ครั้งนี้เป็นการค้นหาเชิงรุกตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในวันที่ 11 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อ 85 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานต่างด้าว ในจำนวนนี้มีภูมิถิ่นนอก กทม. ได้แก่ สุพรรณบุรี 5 ราย นครปฐม 3 ราย เพชรบุรี 6 ราย สมุทรสาคร 1 ราย เกือบทั้งหมดไม่แสดงอาการ ส่งรักษาในรพ.แล้ว ย้ำเจ้าของตลาดเข้มงวดคัดกรอง ทุกคนสวมหน้ากากถูกต้อง ส่วนผู้ไปตลาดบางแคช่วงปลาย ก.พ.-13 มี.ค. 2564 หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จุกไม่ไต่กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจที่รพ.ใกล้บ้าน หากไม่มีอาการแต่รู้สึกกังวลสามารถไปตรวจได้ที่บริเวณสวนสาธารณะ ช้างเคอะมอลล์ บางแค โดยรถตรวจหาเชื้อซิวันริภัยพระราชทาน พร้อมรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน จะไปให้บริการ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป หรือที่รพ.ราชวิถี สปคม. สถาบันบำราศนราดูร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจหาเชื้อฟรี

กรณีที่รมว.สธ. ระบุจะนำเข้าวัคซีนซิโนแวคอีก 5 ล้านโดส ออก. ในฐานะผู้แทนนำเข้าวัคซีนของซิโนแวคจะเจรจามาเข้ามาซึ่งภาคเอกชนที่สนใจสามารถขอซื้อกับ ออก. เพื่อนำมาฉีดต่อไป โดยรายละเอียดจะต้องสอบถามกับ ออก. แต่ขณะนี้ยังไม่มีการสั่งซื้อ 5 ล้านโดส เข้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ซิโนแวคยืนยันแล้วว่าส่งมอบวัคซีนอีก 8 แสนโดส 20 มี.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-จังหวัดต่างๆ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงตลาดบางแค ดังนี้ จ.นครปฐม ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 122 เป็นคนขับแท็กซี่ มีประวัติไปซื้อของที่ตลาดบางแค จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย อาชีพค้าขาย มีประวัติไปขายของที่ตลาดวันเดอร์ บางแค จ.สุพรรณบุรี ไลน์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 5 ราย อาชีพค้าขายที่ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, nationtv

-ผู้ว่าฯ กทม. เผย กทม.เตรียมฉีดวัคซีนโควิดให้ 7 กลุ่มเสี่ยง โดยให้ลงทะเบียนผ่าน Line official "หมอพร้อม" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ด้าน ผอ.เขตบางแค เรียกเจ้าของ 6 ตลาดย่านบางแคที่อยู่ติดกับตลาดที่พบผู้ติดเชื้อมาประชุม กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเคร่งครัดทั้งผู้ค้า ผู้ให้บริการ จัดบีกลิ้นนิ่งเคย์ 16 มี.ค. สั่งปิดบริการทั้ง 6 แห่ง วันที่ 16-18 มี.ค. หากยังพบผู้ติดเชื้ออยู่จะปิดต่อเนื่อง

2. นพ.ธีระวัฒน์ระบุไม่มีการตรวจเชิงรุก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า 1.เราไม่เคยมีการตรวจเชิงรุกที่แท้จริง คือ ตรวจทุกคน 2.สมุทรสาครตรวจจำนวนมากจริง แต่เป็นการตรวจโดยการแยงจมูก จึงต้องตรวจหลายครั้งในช่วง 10-14 วัน แยกเฉพาะคนมีเชื้อแต่คนที่เหลือไม่ได้แยกชัดเจนเพราะข้อจำกัดทางกายภาพ และไม่มีตรวจซ้ำ ซึ่งการทำ bubble and seal ไม่คิดว่าจะได้ผล 3.สมุทรสาคร จาก ม.ค.- มี.ค. คนที่หลุดจากการตรวจไม่ได้แยกตัว กลายเป็น กลุ่มเพาะเชื้อใหม่ 4.ปริมาณของเชื้อที่ปล่อยออกมามีมากแม้จะเกิดในคนไม่มีอาการ 5.เมื่อมีการเปิดโรงงาน เปิดกิจการต่างๆ ในสมุทรสาครเต็มที่ โดยยังไม่สามารถแก้ปัญหาความแออัด ไม่สามารถกระยะห่างสำหรับคนที่ทำงานได้ ก็กลับเข้าวงจรเดิม 6.ปทุมธานี นครปฐม บางแค ที่มีตลาดจะเกิดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และคนที่มาจากพื้นที่หรือจังหวัดอื่นมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อและลามไปในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น ต้องให้คนไทยทุกคนทราบและตระหนักในสถานการณ์ที่แท้จริง และต้องคงวินัย รักษาระยะห่าง ยอมรับความจริงว่ากระบวนการตรวจเชิงรุกที่ใช้อยู่ขณะนี้ไม่มีจริง ชูดตรวจไว้ม่ว่าจะตรวจเลือดปลายนิ้วหรือการตรวจหาโปรตีนจากการแยงช่องจมูกแอนติเจนเชื่อถือไม่ได้ และต้องเพิกถอนออกจากตลาดทันที การตรวจเชิงรุก คือ การตรวจที่ทำได้ทุกคน ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด

3. วัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, sanook, tnnthailand, innnews, isranews, thebangkokinsight)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า คณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค และสธ. ได้ติดตามสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง WHO และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency) ยืนยันข้อมูลตรงกันว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกามีความปลอดภัย และไม่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติจากสถานการณ์ที่เคยเป็น แนะนำให้ฉีดวัคซีนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, คมชัดลึก, sanook, tnnthailand, js100

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดขึ้นในผู้ที่รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างแน่นอน เนื่องจากวัคซีนจะสร้างภาวะอักเสบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หากอักเสบมากเลือดจะข้นเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยจะเกิดมากน้อยตามกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และตัวเสริมเร่งให้ตอบสนองต่อวัคซีนมากๆ ซึ่งวัคซีนเชื่อกันว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

- นอร์เวย์ ตรวจพบบุคลากรแพทย์อีก 3 ราย ทั้งหมดอายุต่ำกว่า 50 ปี มีอาการลิ่มเลือด เลือดออก และเกล็ดเลือดต่ำ หลังรับวัคซีนต้านโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา... อิตาลี ประกาศระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ลอตรหัส เอบีวี 2856 หลังพบทหาร วัย 43 ปี และตำรวจ วัย 50 ปี เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน แต่จะฉีดวัคซีนลอตอื่นๆ ต่อไป โดยยังตรวจสอบไม่พบความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนเช่นกัน... WHO นางมาร์กาเรต แฮร์ริส โฆษกองค์การอนามัยโลก เผยว่า ไม่มีเหตุผลที่ต้องยุติการใช้วัคซีนของแอสตราเซนเนกา... สหรัฐฯ มาร์วเวลิส มาร์วิน แสกลเลอร์ นักชกชาวสหรัฐฯ อดีตแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวต เสียชีวิตด้วยวัย 66 ปี โดยมีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandardsd

- ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีรองนายกฯ ประกาศพร้อมเป็นผู้ทดลองฉีดวัคซีน AstraZeneca แม้สูงวัย-มีโรคประจำตัว

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สธ. ทุกภาคส่วนทุ่มเทบริหารจัดการ เจรจาต่อรองจัดหาวัคซีนโควิด 19 ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อประโยชน์การเมืองและประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- ผู้บัญชาการทหารบก เผย มีแนวคิดการฉีดวัคซีนให้กับคนทำงานที่ถูกจ้างมาในพื้นที่กองทัพบก เช่น แคดดี้ เพราะผู้ใหญ่เกษียณแล้วมักมาออกกำลังรวมถึงครอบครัวของกำลังพล หรือคนทำงานที่สวนสนประดิพัทธ์ซึ่งเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน

- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สํารวจภาคสนามเรื่อง ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี พบว่า สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุข ได้แก่ การผ่อนคลายอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ ได้เที่ยว เฉลิมฉลอง กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำความสุขคนไทยเพิ่มขึ้น 90.3% และ 90.2% ระบุวัคซีนป้องกันโควิดทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น 82.5% ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดระลอก 2 ได้ดี ทั้งสมุทรสาคร ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ทำคนไทยมีความสุขเพิ่ม 98.5% ไม่เห็นด้วยที่นักการเมืองเอาเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตีทางการเมือง เพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ ควรให้แพทย์ออกมาพูด นักการเมืองสร้างความสับสน ทำลายความสุขของประชาชน 58.4% มีความหวังจะก้าวต่อไปเพราะไทยมีวัคซีนโควิด ผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ เปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาต่างๆ ทั้งถึงมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า

- คณะผู้มาจาก 5 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เรียกร้องจัดอภิปรายเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ว่า ควรมีการจัดส่งวัคซีนพร้อมกันและแจกจ่ายอย่างเหมาะสมตามจำนวนประชากรของประเทศสมาชิก... สนง.ก.ต่างประเทศจีน ในฮ่องกง เผยว่า ตั้งแต่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป รัฐบาลจีน

ประเด็นข่าว

จะออกวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าออกประเทศจีน แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในฮ่องกง โดยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนของจีน หากฉีดวัคซีนของประเทศอื่นยังต้องยื่นเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด 19 กับประวัติการเดินทางตามปกติ... อินโดนีเซียเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบโดโรฟทรู ในกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ และภาคการท่องเที่ยว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-อย. รายงาน ณ วันที่ 12 มี.ค. 2564 ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาแล้ว 1,385 รายการ แยกเป็น ใบอนุญาตครอบครอง 158 รายการ ใบอนุญาตนำเข้า 8 รายการ ใบอนุญาตปลูก 138 รายการ ใบอนุญาตจำหน่าย 1,043 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอนุญาตให้จำหน่ายเพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในสถานพยาบาลของรัฐ ใบอนุญาตปรุง 5 รายการ ใบอนุญาตแปรรูป/สกัด 33 รายการ ส่วนการส่งออกยังไม่มีการออกใบอนุญาต สำหรับกัญชง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 อนุญาตรวม 10 รายการ แยกเป็น การอนุญาตการปลูก 1 รายการ คือ ม.แม่โจ้ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ การอนุญาตผลิต (ที่มีใช้การปลูก) 1 รายการ คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สกัดสารจากดอกกัญชง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ การอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ 7 รายการ วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม และการอนุญาตส่งออก 1 รายการ วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม คือ บ. เอิร์บ เทรเซอร์ จก. โดยส่งออก CBD Isolated และ CBD Distilled ใบอนุญาตทั้งหมดมีอายุถึง 31 ธ.ค. 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดกัญชาถูกกฎหมายมีมูลค่า 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตกว่า 17% โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงถึง 70% ของมูลค่าทั้งหมด การพัฒนาสุขภาพทางการแพทย์ของ สธ. ได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพร่วมกับภาคเอกชนผู้ผลิตที่มีศักยภาพและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วม 29 บริษัท ต้องการวัตถุดิบกัญชารวมกว่า 30 ตัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ในปี 2564 ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์เป็น Service Plan สาขาที่ 20 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการรักษาโรค ปัจจุบัน เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในรพ.ในสังกัดกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ ผู้รับบริการกว่า 65,000 ราย รวมกว่า 100,000 ครั้ง ตั้งเป้าให้รพ.ในสังกัดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกพื้นที่ และยังกำหนดให้สมุนไพรกัญชาและกัญชงเป็นภารกิจสำคัญของสธ.ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-ขณะนี้วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาจาก อย.แล้ว 82 ราย ทั้งแบบระบบปิด แบบโรงเรือน และแบบกลางแจ้ง ส่วนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนมีต่อเนื่อง ได้แก่ “กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” เมื่อ 5-7 มี.ค.ที่ผ่านมา งาน “กัญชาและสมุนไพรสุขภาพ” ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และบมจ. เอ็ม บี เค วันที่ 17-21 มี.ค. ที่ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพฯ และงานเสวนาผลการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย โดยม.เกษตรศาสตร์ ที่โรงแรมรามารการ์เด็นส์ วันที่ 17 มี.ค. งานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 19-20 เม.ย. โดยบริษัท CS Recovery Group และ “มหกรรมอาหารยืมหวานลำปาง” วันที่ 19 มี.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-หลังจาก สธ.ประกาศปลดล็อกให้กัญชาและกัญชงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด พบว่าธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งเครื่องดื่ม สกินแคร์ ยาสีฟัน และค่ายสินค้าสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ต่างวางแผนการทำตลาดสินค้าที่มีส่วนประกอบของกัญชา-กัญชงไว้แล้ว ผู้ประกอบการคาด 3 ปี วัฏจักรสินค้าเติบโตสูงแน่นอน เนื่องจากผู้บริโภครุ่นใหม่อยากลอง

บทความ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ พลวัตปฏิรูป

-รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบออกกฎหมายและกฎระเบียบในการปลูกและการใช้กัญชา ไมเช่นนั้นจะมีกรณีที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เช่น หากตรวจพบปัสสาวะสีม่วงจะแยกอย่างไรระหว่างการใช้กัญชากับยาเสพติดชนิดอื่นๆ หรือการปลูกในแต่ละครัวเรือน การปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนเรื่องการนำไปปรุงเป็นอาหาร ควรมีระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณและวิธีการใช้ เนื่องจากขณะนี้มีสินค้าและอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาออกมาวางขายจำนวนมาก ขณะเดียวกันควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ระเบียบต่างๆ ที่ออกมานั้นประชาชนได้ประโยชน์จริง อีกประเด็นที่ต้องระวังและจัดการให้ดีคือการจัดระเบียบไม่ให้มีการผูกขาดของกลุ่มนายทุน รวมทั้งระวังการนำกัญชาไปเป็นส่วนผสมหนึ่งของยาเสพติด

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ

-โจทย์ที่สำคัญของรัฐบาลคือ ทำให้การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มคนได้มากที่สุด โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำ ดังนั้น ต้องสร้างระบบให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก อย่านมองเฉพาะผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจที่อยู่ใกล้ขีด

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ผู้บริหาร บ. Hemp Biz ให้ความเห็นว่า รัฐบาลต้องสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร ประชาชน ลงทุนเทคโนโลยี สร้างโรงงาน สารสกัด การแปรรูป การเก็บเกี่ยว และต่อยอดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงที่แตกต่างจากตลาด หรืออาจนำมาใช้ตามกระแสสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงาน โดยส่งเสริมกัญชากัญชงพร้อมกับสมุนไพรอื่นๆ ด้วย

ใช้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 8 มี.ค. 2564 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 1,621

ประเด็นข่าว

คน เสียชีวิต 1 คน กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 25-34 ปี ปัจจัยการเสียชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า รวมถึงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่พักอาศัย แนะนำให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีไข้สูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAID เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ระบุ การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ภายใต้สิทธิบัตรทอง จะช่วยประเทศเรื่องการจัดการโรคโควิด 19 เพราะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด 19 ใกล้เคียงกัน ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่รพ. จะได้ตรวจสอบสิทธิในการรับวัคซีนโควิด 19 ในคราวเดียวกัน โดยวัคซีนทั้ง 2 ชนิดจะต้องฉีดห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน โดยวัคซีนไขหวัดใหญ่สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง 6.4 ล้านโดส จะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป ส่วนวัคซีนโควิด 19 ตามแผนจะทยอยฉีดให้กับประชาชนในช่วงเดือน พ.ค.- มิ.ย. นี้เช่นกัน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจองสิทธิฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่มี 4 ช่องทาง 1.สายด่วน สปสช. 2.หน่วยบริการประจำ หรือ รพ.ในระบบบัตรทองทั่วประเทศ 3.Line @UCBKK สร้างสุข และ 4.ระบบ Health Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง

คนไทยไร้สถานะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดหางบประมาณดำเนินการตรวจ DNA ให้บุคคลยากไร้ที่มีปัญหาไม่ได้รับสิทธิทั่วไปในฐานะคนไทย ตั้งแต่ปี 2558 ปีละประมาณ 1,600 ราย โดยนอกจากการตรวจที่ส่วนกลาง ยังจัดทีมออกตรวจ DNA ในภูมิภาคต่างๆ ด้วย

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐาน สปสช.จึงมีนโยบายสนับสนุนให้เครือข่ายประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนค้นหาคนกลุ่มนี้ โดยหลังจากมีการลงนาม MOU การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนของ 9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้แคบลงมากขึ้น

ความดันโลหิตสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat

-นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ครั้งที่ 17 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงาน โดย นพ.เกษม กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพระเถรที่มีโรคประจำตัว และรู้ตัวอยู่แล้วแต่คุมไม่ดี ซึ่งในกลุ่มนี้หากอาการรุนแรงหมอก็ตรวจจะมีจดหมายถึงแพทย์ประจำของพระแต่ละรูป 2.กลุ่มพระที่ตรวจพบโรคใหม่โดยที่ไม่ทราบมาก่อน และ 3.กลุ่มที่ตรวจแล้วไม่พบโรค

ด้าน นายอนุทิน กล่าวว่า จากการที่ สธ. ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ 200,000 รูป พบโรคที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ส่วนโรคที่ทำให้พระสงฆ์มรณภาพมากที่สุดคือ โรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือ พระสงฆ์ต้องฉันอาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของแป้ง น้ำตาล และน้ำมัน ดังนั้น การสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพจึงเปรียบเสมือนการทำบุญรูปแบบหนึ่ง

79 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครบรอบ 79 ปี ว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์ กรมฯ ได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา รวมทั้งพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติ โดยกรมฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2565 โดยนำมาตราฐานสากลทั้งด้านการบริหารจัดการ ISO 9001 : 2015 และด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศ

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-ศูนย์บัญชาการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ.เชียงใหม่ รายงานพบจุดความร้อนลดลงจากสัปดาห์ก่อนแต่ฝุ่นควันยังหนาทึบ โดย www.iqair.com ระบุ เชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 194 US AQI ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 139.8 มคก./ลบ.ม. ด้านนายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒน์ สنج.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.เชียงใหม่ เผยว่า ทุกอปท.จัดให้มีเซฟตี้โซนกว่า 1,629 จุด แนะนำประชาชนสวมหน้ากากชนิด N95 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และงดออกกำลังกายกลางแจ้ง กลางคืนให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท และเปิดเครื่องกรองอากาศ พร้อมกันนี้ขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิด หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ โดยสสจ.ได้เปิดห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นทุกรพ.แล้ว

ร่างประกาศคำแนะนำด้านการแพทย์ สำหรับมทรรมกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน้าชน

-นพ.สุวรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศคำแนะนำด้านการแพทย์ สำหรับมทรรมกีฬา (งานวิ่งบนถนน) โดยกรมฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเตรียมจัดทำเป็นคู่มือคำแนะนำ มาตรฐานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับผู้จัดหรือผู้อนุญาต เพื่อใช้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงาน